

NGÀNH THUẾ

Tích cực khai thác nguồn thu từ doanh nghiệp

Đến ngày 29/11, tổng thu nội địa tính cân đối do ngành Thuế thực hiện đạt 5.204 tỷ đồng, đạt 81,4% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 91,9% so với cùng kỳ năm 2017. Nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế, phí và thu khác đạt 4.218 tỷ đồng, đạt 81,3% dự toán, bằng 102,9% so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, đến hết năm 2018 ngành Thuế sẽ phải thu tối thiểu 1.188 tỷ đồng.

Đó là nhiệm vụ rất nặng nề đối với ngành Thuế bởi mặc dù các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh để có số nộp ngân sách nhà nước nhưng đến nay số thu ngân sách vẫn đạt kết quả thấp. Chính vì thế, để đạt được mục tiêu đề ra, một trong những giải pháp quan trọng được ngành Thuế quan tâm thực hiện là tích cực khai thác nguồn thu từ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn trên địa bàn tỉnh. Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp có số nộp thuế lớn và doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho ngân sách đã được Cục Thuế tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức chiều ngày 30/11. Đây là năm thứ hai hội nghị được tổ chức nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh đồng thời vận



Công ty TNHH Dệt may xuất nhập khẩu Tuấn Anh (thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà) luôn chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ thuế.

động các doanh nghiệp cùng chia sẻ khó khăn với tỉnh, nộp đủ số thuế phát sinh và số thuế động viên để tính hoàn thành dự toán thu ngân sách. Ông Đỗ Văn Vê, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập

đoàn Hương Sen cho biết: Công ty rất đồng tình với chủ trương chia sẻ khó khăn với tỉnh trong công tác thu ngân sách. Đến ngày 29/11, Công ty đã nộp vào ngân sách 427,852 tỷ đồng tiền thuế các loại; ước cả

năm 2018 Công ty sẽ nộp 487,852 tỷ đồng; trong đó, số thuế phát sinh đến cuối năm 40 tỷ đồng và số thuế động viên 20 tỷ đồng. Để hoàn thành được mục tiêu đó, từ nay đến cuối năm, Công ty sẽ tích cực phát

triển thị trường để tăng doanh số bán hàng, chủ trọng thực hiện các giải pháp mở rộng sản xuất, gia tăng sản lượng, cam kết sẽ nộp đầy đủ số thuế phát sinh và số thuế động viên vào ngân sách. Cùng quan điểm với ông Vê, ông Nguyễn Văn Lý, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình cam kết sẽ nộp đầy đủ số thuế phát sinh và số thuế động viên với tổng số tiền 30 tỷ đồng vào ngân sách. Tuy nhiên, Công ty mong muốn được tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng mạng lưới kinh doanh xăng dầu, có như vậy mới có thể gia tăng được sản lượng và đóng góp vào ngân sách cho tỉnh.

Theo dự kiến, ngành Thuế sẽ cân sự chia sẻ, động viên của 20 doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn trên địa bàn tỉnh với số thuế phát sinh 868,8 tỷ đồng và số thuế động

viên 173 tỷ đồng. Như vậy, tổng số thuế dự kiến nộp tháng 12/2018 của 20 doanh nghiệp là 1.041,8 tỷ đồng. Với số tiền trên, cộng với số nộp thuế của các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân khác trong tỉnh thì ước cả năm 2018 tổng thu nội địa tính cân đối thực hiện 6.730 tỷ đồng, đạt 105,3% dự toán. Để có được kết quả đó, thời gian tới, Cục Thuế tỉnh cam kết luôn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc kê khai, nộp thuế, giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính về thuế, đặc biệt là thủ tục kê khai thuế (qua mạng internet), nộp thuế điện tử (qua hệ thống ngân hàng thương mại), giải quyết hoàn thuế (hoàn thuế điện tử), hỗ trợ sử dụng hóa đơn điện tử, từ đó góp phần giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính - nhất là các thủ tục về đất đai, môi trường...

Tập huấn bảo vệ môi trường

Sáng ngày 14/12, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn bảo vệ môi trường (BVMT) trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Trong 1/2 ngày, gần 200 chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã được truyền đạt các nội dung về Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; các nghị định, thông tư hướng dẫn về BVMT; trình tự, thủ tục lập thủ tục hành chính về BVMT; lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường; các biện pháp BVMT trong quá trình hoạt động; phòng ngừa sự cố môi trường...

Thông qua tập huấn giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật về BVMT; đồng thời, thể hiện trách nhiệm đồng hành, hỗ trợ tích cực từ phía các cơ quan chức năng, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

MINH NGUYỆT

2.251 lao động nông thôn được đào tạo nghề năm 2018



Đào tạo nghề sửa chữa máy nông nghiệp cho lao động nông thôn huyện Tiên Hải.

Năm 2018, từ nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề phi nông nghiệp (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý) 1.824 triệu đồng, đã có 1.008 người được đào tạo, tuyển sinh đào tạo, trong đó 33 người thuộc gia đình người có công, 46 người thuộc hộ nghèo, 18 người thuộc hộ cận nghèo, 5 người khuyết tật, 43 người thuộc hộ bị thu hồi đất. Đối với kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý) 1.480 triệu đồng, đã có 1.243 người được đào tạo, tuyển sinh đào tạo. Nhờ được hỗ trợ đào tạo nghề, nhiều lao động nông thôn có việc làm ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

NGUYỄN CƯỜNG

Trên 600 hộ dân được tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trong quý IV/2018, huyện Tiên Hải đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tổ chức tập huấn cho trên 600 hộ dân về ý nghĩa, lợi ích sử dụng năng lượng tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày.

Tại các buổi tập huấn, người dân được phát cẩm nang hướng dẫn chi tiết việc tiết kiệm điện, các tờ rơi có nội dung thông tin hữu ích về các thiết bị sinh hoạt được dân nhân năng lượng và hướng dẫn chọn mua và sử dụng các thiết bị điện cơ bản trong gia đình một cách hiệu quả nhất. Thông qua các buổi tập huấn giúp nâng cao hiểu biết về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đồng thời giảm chi phí tiêu dùng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

HỒNG HẠNH

MINH TÂN

Về đích nông thôn mới

Với quyết tâm về đích nông thôn mới (NTM) năm 2018, thời gian qua, Minh Tân (Kiến Xương) đã nỗ lực thực hiện các tiêu chí, hiện xã đã đạt 19/19 tiêu chí.



100% tuyến đường giao thông được bê tông hóa.

Về Minh Tân hôm nay, những người con xa quê lâu ngày sẽ bất ngờ và vui mừng trước sự đổi thay của một vùng quê thuần nông với những cánh đồng lúa trải rộng, xanh mướt; đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được bê tông hóa to rộng; những ngôi nhà kiến

trúc mọc lên. Vui mừng hơn cả là sự đổi thay trong nếp nghĩ, cách làm của người dân nơi đây trong quá trình xây dựng NTM. Theo ông Phạm Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã, khi bắt tay xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã xác định, ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, huyện cần phát huy vai trò của người dân bởi "khó khăn lẫn dân

liệu cũng xong". Và chỉ khi người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM thì mới có sự đồng thuận, tích cực tham gia. Hơn nữa, việc triển khai để án xây dựng NTM phải được bàn bạc dân chủ đồng thời nghiêm túc tiếp thu, giải quyết những ý kiến của nhân dân. Ngay từ những

năm 2011 - 2014, từ nguồn hỗ trợ xi măng của tỉnh, xã đã huy động sự đóng góp của nhân dân để đào đắp giao thông thủy lợi nội đồng, cứng hóa kênh mương, làm đường giao thông trực chỉnh nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, sân vận động, trường học. Đến nay xã đã cứng hóa 100% tuyến đường giao thông trực thôn, nhánh thôn, ngõ xóm dài trên 31km; cứng hóa 7/7 tuyến giao thông nội đồng, dài gần 6km; 100% kênh mương cấp 1 loại 3 được kiên cố hóa, chủ động tưới, tiêu cho 100% diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản. 5/6 thôn đầu tư xây dựng mới nhà văn hóa với 100 chỗ ngồi, có tường bao, công trình phụ trợ, 1 thôn sinh hoạt tại đình làng. Các trường học được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,81%; trên 98% lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, thu nhập đạt trên 42 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 45%.

Tiêu chí môi trường - một trong những tiêu chí khó đạt nhất đã được Minh Tân sớm hoàn thành nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền và người dân. Xã đã quy hoạch quỹ đất gần 1ha để đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt, cách khu

dân cư trên 500m. Hầu hết các gia trại, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trong xã đều xây dựng bể biogas và sử dụng đệm lót sinh học để xử lý chất thải, giảm thiểu mùi hôi. Mỗi gia đình đã có một hố rác thải tại chỗ và tự giác phân loại nguồn rác thải của gia đình. Cùng với đó, xã thành lập tổ thu gom rác thải, có quy chế hoạt động, 2 lần/tuần các thành viên trong tổ chịu trách nhiệm thu gom rác thải tại các hộ dân sau đó vận chuyển tới khu xử lý rác thải tập trung tại thôn Nguyệt Giám. 7/7 cơ sở sản xuất, kinh doanh không gây ô nhiễm môi trường, có đề án bảo vệ môi trường đơn giản và cam kết bảo vệ môi trường.

DỨC DUNG



97% gia đình sử dụng nước máy.

TIỀN HẢI

Phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm

Toàn huyện Tiên Hải hiện có tổng đàn trâu, bò 5.374 con, đàn lợn 121.755 con, đàn gia cầm 1,36 triệu con. Trong bối cảnh thời tiết năm nay có nhiều diễn biến phức tạp, biến động nên nhiệt lớn giữa ngày và đêm; đồng thời, theo dự báo của ngành chuyên môn, thời gian tới thời tiết tiếp tục rét đậm, rét hại làm gia súc, gia cầm dễ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như lở mồm long móng, cúm gia cầm, tai xanh ở lợn và các bệnh về đường hô hấp..., vì vậy, ngay từ thời điểm này,

huyện đã tích cực chỉ đạo các địa phương chủ động tuyên truyền, vận động người dân chuẩn bị đầy đủ nguồn thức ăn, vệ sinh, che chắn chuồng trại, giữ ấm cho vật nuôi; khuyến cáo các hộ chăn nuôi chú trọng giữ nền chuồng luôn khô ráo, sạch sẽ, đối với nền chuồng gà, trâu, bò cần rải thêm lớp trấu, rơm khô để giữ ấm chân và tăng nhiệt độ trong chuồng. Chuồng trại cần vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, không để đọng phân, nước thải, che kín xung quanh chuồng nuôi, không để gió lùa - nhất là vào ban đêm. Hạn chế việc

chăn thả gia súc, gia cầm khi nhiệt độ ngoài trời dưới 15°C. Người chăn nuôi cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch chăn thả gia súc, gia cầm hợp lý. Khẩu phần ăn cần bảo đảm đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng đối với từng đối tượng vật nuôi cần đầy mạnh công tác phòng bệnh, tiêm đầy đủ các loại vắc-xin theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Chú ý, trong điều kiện rét đậm, rét hại, các hộ chăn nuôi cũng nên

chuẩn bị đầy đủ củi, trấu đốt để sưởi ấm cho đàn gia súc, gia cầm. Đặc biệt, vật nuôi khi mới tái đàn vào những ngày thời tiết thay đổi đột ngột phải bổ sung thuốc kháng sinh và tăng cường vitamin trợ sức. Ngoài ra, các địa phương thực hiện tốt vệ sinh tiêu độc, khử trùng, tập trung vào những khu dân cư, nơi có ổ dịch cũ, các trang trại chăn nuôi tập trung nhằm chủ động ngăn chặn mầm bệnh còn tồn tại ngoài môi trường...

Gia trại của gia đình ông Vũ Ngọc Huyền tại xã Đông Cơ nuôi 10 con bò

và 2.000 con gà đẻ. Những ngày gần đây, khi thời tiết chuyển rét, ông Huyền đã thấp điện sưởi bảo đảm gia cầm sinh trưởng tốt, không bị bệnh về đường hô hấp. Đối với đàn bò, ông không chăn thả vào sáng sớm và khi thời tiết quá lạnh. Chuồng trại được che bạt cẩn thận để hạn chế gió lùa. Ban đêm ông đốt lửa giữ ấm cho đàn vật nuôi. Ngoài thức ăn là cỏ, để tăng sức đề kháng cho vật nuôi, ông cho bò uống thêm muối, ăn thức ăn nhiều tinh bột.

Cũng như ông Huyền, ông Phạm Văn Quang ở xã Đông Lâm đã triển khai giải pháp chống rét cho đàn trâu của gia đình bằng cách không thả rông vào những ngày thời tiết rét hại. Ông Quang chia sẻ: Ngay khi không khí lạnh về, gia đình đã chủ động che bạt, phủ



Các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Tiên Hải chủ động phòng, chống rét cho đàn vật nuôi.

rơm xung quanh chuồng để giữ ấm cho đàn trâu. Những ngày tới, nếu nhiệt độ còn xuống thấp hơn nữa gia đình tôi sẽ phải đốt chậu than củi đặt trước cửa

chuồng để giữ ấm. Ngoài ra, tăng cường rơm cỏ bổ sung thức ăn giàu chất khoáng, tinh bột cho đàn trâu. Trong đợt tiêm phòng vụ thu đông, ông Quang

đã chủ động tiêm vắc-xin chống lại các bệnh truyền nhiễm như lở mồm long móng thường hay xảy ra khi nhiệt độ xuống thấp.

MẠNH THẮNG